
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   

                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น  พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์  ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธุ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย  จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง  สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์  สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า  สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส  สุมาลัย                       
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง  นามกาสา 

- สมาชิกผู้ไม่มาประชุม  นายสะเทียน  ใจปัดชา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    สิริกร  เนื่องจากจันทร ์
4 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
5 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ประยงค์  ปัญญานนท ์

6 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
7 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
8 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
9 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 

10 นายสิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร สิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี 
11 นายธนภัทร ทิพชาติ หัวหน้าฝุายสวัสดิการสังคม ธนภัทร  ทิพชาติ 
12 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วิมลรัตน์  พลเศษ 

/เร่ิมประชมุ... 
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เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   วันนี้ท่านสะเทียน  ใจปัดชา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

พันนา เขต 1  ลาประชุมสภา เนื่องจากมีอาการปุวยครับ  บัดนี้   
ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  สมัยสามัญ   

                                                   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2567 แล้ว  สมาชิกสภาฯ  มาประชุม 
     ครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
     จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และ 
                                                   ด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลพันนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บัดนี้ 

สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิด 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยแรก  
                                                   ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ตามท่ีเทศบาลต าบลพันนา ได้จัดงานบวงสรวงปราสาทขอม
ประธานสภาฯ    พันปี ข้าวจี่ยักษ์มหึมา เลอค่าผ้าย้อมคราม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  ในระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การ
จัดงานก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ  ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
          สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2566 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  ผมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  
25  ธันวาคม  2566  ปรากฏว่าไม่มีข้อความที่จะแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานครับ  

มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์ 

 

/ระเบียบวาระ...   
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ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา  เขต 2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. การจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  อยากทราบว่าจะจัดในช่วงไหน 
รายละเอียดเป็นอย่างไรครับ 
2. รถกู้ชีพ  ปัจจุบันสภาพค่อนข้างเก่าและเริ่มช ารุด  เพราะ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ทุกวัน รถดับเพลิงไม่ทราบว่าเทศบาล
ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและปรับปรุงหรือยัง  เนื่องจากช่วงนี้เริ่ม
เข้าสู่ฤดูร้อน  อากาศแห้งแล้ง  เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะได้ใช้งานได้
ทันทคีรับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถามตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามมาดังนี้ครับ  
1. การแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้ประชุมเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น
แล้ว  ผู้รับผิดชอบคือ  กองการศึกษาไดจ้ัดท าโครงการและ
รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  ปีนีใ้ช้สถานทีโ่รงเรียนบ้านค าตานา  
ซึ่งห้วงที่เราเคยจัดกันทุกปี  ก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนครับ   
2. รถกู้ชีพฉุกเฉิน ซึ่งเราใช้งานทุกวัน วันละหลายรอบ ผมก็ได้
มอบหมายให้รองชัยยา ไชยรบ ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
ดูแลเรื่องความสะอาด ความพร้อมของรถ ส่วนไหนที่ต้องซ่อมก็ให้
รีบด าเนินการและให้ก าชับเจ้าหน้าที่  เรื่องการดื่มเครื่องดื่ม     
แอลกอฮอล์ขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ด้วย เรื่องที่เป็นปัญหาก็คือ  
การร้องขอให้รถกู้ชีพไปรับผู้ปุวยหนัก ที่ต้องใช้สายออกซิเจน  
จากโรงพยาบาลเพ่ือกลับมารักษาต่อบ้าน  เนื่องจากโรงพยาบาล 
ไม่รับรักษา  ซ่ึงขัดกับแนวปฏิบัติการใช้รถกู้ชีพฉุกเฉิน  ผมก็ขอ
ฝากท่านสมาชิกช่วยท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ  ในส่วน
ของรถดับเพลิงในปีนี้  เรามีการซ่อมแซมค่อนข้างบ่อย  เนื่องจาก
การใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีการร้องขอในกิจกรรมอ่ืน ๆเช่น การ
บริการน้ าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
รดน้ าต้นไม้ซึ่งมีการใช้งานทุกวัน ท าให้รถน้ าเสื่อมสภาพตาม 
ระยะเวลาการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผมได ้

/มอบหมาย... 
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มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ าแล้วครับ ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุน
หรือไม่  เเต่ถ้ามีความจ าเป็นจริง ๆ ก็ต้องพิจารณางบประมาณมา
ด าเนินการครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสนอง  สินอยู่  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง สินอยู ่สมาชิกสภาเทศบาล 
 ต าบลพันนา  เขต 2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง   

คณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. การวางท่อน้ าล าน้ ายามบริเวณนาพ่อบุญมั่น  ไม่ทราบว่าได้
ด าเนินการหรือยังครับ  ผมอยากให้รีบด าเนินการครับ  ถ้าเข้าสู่ฤดู
ฝนจะด าเนินการไม่ได้ครับ 
2. การก่อสร้างบ่อขยะ  ผมอยากให้รีบด าเนินการครับ  เรามี
แนวทางหรือยังว่าจะด าเนินการอย่างไรครับ 
3. ไฟฟูาส่องสว่าง  ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่  เนื่องจากช่วงนี้มีการจัด
งานบุญข้าวจี่  แต่ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมา  ก็ขอฝาก
ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเข้าไปดูแลด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา  ขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ  
1. การวางท่อล าน้ ายาม หลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมได้ลง
ไปดูพื้นที่แล้วครั้งหนึ่ง  ก็ยังหามติร่วมกันระหว่างผู้น าทั้งสาม
หมู่บ้านไม่ได้  ว่าจะให้เทศบาลด าเนินการอย่างไร  ดังนั้นเพ่ือ
ความรวดเร็ว  ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกในพ้ืนที่ประสานกับผู้น า
ทั้งสามหมูบ่้าน  หามติและตัดสินใจร่วมกัน  สรุปแล้วแจ้งมายัง
เทศบาลว่าจะให้ด าเนินการเปลี่ยนท่อหรือให้ด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  รวมทั้งฝายน้ าล้นด้วยครับ  ในส่วนของบ้านพันนา
เจ้าของที่นาก็ขอให้เปลี่ยนท่อจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 
เซนติเมตร  เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร  
เนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน  ภายในสัปดาห์หน้าจะได้เข้าไป
ด าเนินการ  ก็ขอฝากทางท่านปลัดและท่านรองชัยยาด้วยครับ 
2. บ่อขยะ  เมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ได้ประชุมกัน  ผมได้มอบหมายให้
งานปูองกัน ฯ ออกไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินและให้ด าเนินการ
ปักหลักแนวเขตแล้ว หลังจากนั้นก็จะเข้าไปด าเนินการ 
ในส่วนอื่นต่อไป  ซึ่งท่านปลัดได้รับปากไว้ว่าจะด าเนินการ 
 

/ให้แล้วเสร็จ... 
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ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้  ในส่วนของงบประมาณในการ
ด าเนินการก็ต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนอ่ืนก็ต้องลงพื้นที่
ปักหลักแนวเขตให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นพื้นที่ของเรา  เบื้องต้นก็
น่าจะประมาณนี้ครับ 
3. ไฟฟูาส่องสว่าง  ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว  ซึ่งภายในสัปดาห์นี้
น่าจะด าเนินการได้เรียบร้อยทั้งหมด  ผมก็ขอฝากทางท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย  ว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็มี
ภารกิจค่อนข้างมาก  บางทีก็ได้รับการร้องขอให้ใช้รถกระเช้าไป
ช่วยภารกิจอ่ืน  ต าบลอื่นที่จ าเป็น เช่น ตัดแต่งก่ิงไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ก็ได้ด าเนินการตามนโยบายและตามข้ันตอนทุกประการ  ผมได้
สั่งซ้ือหลอดไฟและอุปกรณ์ต่างๆ มาแล้ว ในส่วนที่ยังไม่ครบและ
ไม่ได้ติดตั้ง  เจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้ทยอยท าไปตามจุดเสี่ยงและ
จุดที่ได้รับการร้องขอเข้ามาครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายสง่า  สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา เขต 2 ครับ ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. ประปาบ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 ตอนนี้ซัมเมอร์สไหม้ ไม่มีน้ า
ใช้มา 2 – 3 วัน แล้วครับ เรยีนถามท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่า  ปีนีไ้ด้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ก่อสร้างประปาบ้านหนองหอยคันหรือไม่ครับ 
2. ก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว  ผมได้
เข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนและผู้น าทั้งสามหมู่บ้าน  ที่ประชุมมีมติ
ร่วมกันว่า  ต้องการก่อสร้างโดมเพ่ือให้ลูกหลานนักเรียนใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งมีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 
35 เมตร อยากทราบว่าพอจะมีแนวทางสนับสนุนได้ไหม ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิก  ดังนี้ครับ  
1. เรื่อง ประปาบ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 วันนั้นผมผ่านไปเห็น
ท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยก าลังแก้ไข  สอบถามเบื้องต้นทราบ
ว่า  ซัมเมอร์สกปรกครับไม่ได้ไหม้  แต่ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว  ส าหรับการก่อสร้างประปาบ้านหนองหอยคัน ยังไม่มี 
นโยบายก่อสร้างเนื่องจากเรายังใช้น้ าประปาระบบใต้ดินอยู่ 

/ขณะนี้... 
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ขณะนี้ประปาที่ใช้งานมี  จ านวน 2 บ่อ สามารถผลิตน้ าประปา
เพียงพอส าหรับหมู่บ้าน   ถ้าหากเราสร้างประปาหนองหอยคัน  
จะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย  ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่     
ค่าซ่อมบ ารุง  ผมอยากให้เราพิจารณาว่ามีความเดือดร้อนมากแค่
ไหน  ซึ่งผมมองว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างครับ  ถ้าหากว่า
เดือดร้อนจริง ๆ ก็สามารถเชื่อมต่อน้ าประปาจากบ้านหนองปลา
เข็ง  บ้านหนองไผ่ยาวเข้ามาในหมู่บ้านได้  ซึ่งบ้านหนองปลาเข็ง  
ก็สามารถผลิตน้ าประปาได้เพียงพอ  หรือถ้าหากมีความจ าเป็น
จริง ๆ เราก็สามารถตั้งงบประมาณได้ในปีงบประมาณถัดไปครับ   

นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภา  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ  เรื่องประปา 
สมาชิกสภาเทศบาล                          บ้านหนองหอยคัน  ตอนนี้ประปาบ้านหนองหอยคันไม่มี

งบประมาณในการบริหารจัดการขาดทุนทุกเดือน  ถ้าหากเกิด
ซัมเมอร์สไหม้ขึ้นมาชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อน  ถ้าเกิด
ความเดือดร้อนแล้วค่อยแก้ไข  ผมไม่เห็นด้วยครับ  ถ้าเรามี
ทางออก  โดยการเชื่อมกับประปาบ้านหนองปลาเข็งเราสามารถ
ท าได้เลยไหม  ก็ขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  กรณีการเชื่อมประปากับบ้านหนองปลาเข็ง ผมได้คุยกับผู้น า 
นายกเทศมนตรี      หมู่บ้านแล้ว  ทางผู้น าบอกว่ายังไม่ต้องเชื่อมระบบประปา ในส่วน 

การบริหารจัดการประปาบ้านหนองหอยคัน  ผมขอให้หาความ
ชัดเจนก่อน  ถ้าผู้น าหมู่บ้านบริหารไม่ได้ก็มอบให้เทศบาลเป็น
ผู้บริหารจัดการ  แล้วค่อยท าการเชื่อมต่อระบบประปาทั้งบ้าน
หนองปลาเข็งและบ้านหนองไผ่ยาว  แล้วค่อยมาตกลงกันว่าจะใช้
บ่อไหน  ซึ่งบ้านหนองปลาเข็งได้ท าการขุดลอกสระใหม่ท าให้มี
ปริมาณน้ าเพียงพอในการบริโภคท้ังสามหมู่บ้าน  ในเบื้องต้นผม
ขอปรึกษาหารือกับผู้น าทั้งสามหมู่บ้านก่อนครับ 
2. ก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว ในคราว
การจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา  ผมได้คุยกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ท่านก็แจ้งความประสงคว์่าอยากจะให้ก่อสร้างโดม 
ตามรายละเอียดที่ท่าน สท.สง่าได้แจ้งมา  ก็ขอให้ท่านปลัดได้
ชี้แจง ในระเบียบและข้อกฏหมายที่เก่ียวข้องครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ในการอุดหนุนงบประมาณใน
หมวดค่าท่ีดินสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนที่สังกัด สพฐ. นั้น   
เราไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณอาจซ้ าซ้อนได้  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ 
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ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน  ก็มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ครับ 
1. ให้โรงเรียนจัดท าโครงการที่มีความประสงค์จะขอรับเงิน
อุดหนุนมายังเทศบาล โดยโครงการต้องระบุวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดว่าต้องการงบประมาณเท่าไหร่ น าไปก่อสร้างอะไร 
โครงการดังกล่าวต้องผ่านการประชาคมและน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. โรงเรียนต้องเสนอโครงการดังกล่าวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้ยืนยันว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มี
งบประมาณในการสนับสนุนจริง 
3. เทศบาลจะน าโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาล และตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4. หลังจากเทศบัญญัติผ่านการอนุมัติแล้ว โรงเรียนท าหนังสือ
มายังเทศบาลเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
โรงเรียนต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยละเอียด 

     ในเบื้องต้นก็จะมีแนวทางปฏิบัติตามนี้ครับ  แต่จะได้หรือไม่ต้อง 
     ไปดูในหลักการอีกครั้งหนึ่งครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  จากที่ผ่านมาก็ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดอุดหนุน 
นายกเทศมนตรี      งบประมาณในการก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ผมก็เห็น 

ใจทั้งสามหมู่บ้านครับ  ซึ่งก็เป็นแนวคิดท่ีดี  เพ่ือให้เด็กมีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม  ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องนี้ต้องให้ท่านปลัด
ศึกษาระเบียบ  ข้อกฏหมายรวมทั้งแนวทางในการด าเนินการก่อน
ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านมงคลชัย  มันตาพันธุ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายมงคลชัย  มันตาพันธุ์  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 1 ครับ ขอตั้งกระทู้ถามท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. การแก้ไขปัญหาน้ าประปาบ้านพันนา ได้ยินว่าสองสามวันที่
ผ่านมา  น้ าประปามีกลิ่นเหม็น  ซึ่งปัญหานี้มีมานาน  ก็เห็นใจพี่
น้องชาวบ้านพันนาครับ 
2. ลงหินลูกรัง จะสามารถด าเนินการได้ในช่วงไหนครับ 
3. การลงท่อบ้านช่างกรด  ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  ผมกลัวว่า
การท างานจะล าบากถ้าเข้าสู่ฤดูฝนครับ 
4. ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน  บ้านพันนา  นาพ่ออินตอง
ว่าถนนเกิดการช ารุด ฝากท่านผู้บริหารให้ลงพ้ืนที่ส ารวจในจุดนั้น 
ด้วยครับ  ถ้าใช้หินลูกรังก็น่าจะใช้ประมาณ 1-2 รถ ครับ 
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5. ปูายบ้านถ่อน – ค าตานา ซึง่ที่เคยร้องขอ ซึ่งทางท่านนายกก็ได้
สั่งการไปยัง ผอ.กองช่างให้ด าเนินการแล้ว ก็ขอฝาก ผอ. กองช่าง
ด้วยครับ 
6. การขยายเขตไฟฟูา  ผมได้สอบถามไปยังช่างกรดแล้ว ขอเรียน
ท่านสมาชิกให้รับทราบว่า  ขณะนี้รองบประมาณอยู่ คาดว่าอีกไม่
นานจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน  โดยหลักๆเเล้ว ถ้าได้รับงบประมาณจะ
แก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านที่ไฟตกก่อนครับ 
7. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันนานคร  หมู่ที่ 12 แจ้งมาครับ เรื่องล าน้ า
ยามขาด ซึ่งผมได้น าเรียนให้ท่านนายกทราบแล้วครับ และอีกเส้น
หนึ่งทางขึ้นบึงค าอ้อครับส าหรับผมก็เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอตอบกระทู้ถามตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาดังนี้ครับ  

1. การแก้ไขปัญหาประปาบ้านพันนา  ช่วงแรกเราแก้ไขปัญหา
พยายามเพ่ิมแรงดันน้ า  โดยการซื้อปั๊มน้ ามาเพ่ิม ก็ไม่สามารถ
แก้ไขได้  น้ าที่ไหลจากท่อ ขนาด 6 นิ้ว จากแทงค์ประปาถึงนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ตรงจุดนั้นน้ ามีแรงดันมาก   เปิดปั๊มแรงดันไม่
มากเท่าเปิดน้ าเฉยๆ ก็เลยยกเลิกการใช้ปั๊มไป  และอีกจุดหนึ่งตรง
บ้านแม่เพ็ญศรีพอเราติดตั้งปั๊ม  น้ าก่อนถึงปัม๊หายไปหมด  ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า  เป็นที่ท่อเมนมีขนาดเล็ก  ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ยาว
ประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร  แล้วขยายเข้ามาในหมู่บ้านก็เป็น
ขนาด 3 นิ้วเหมือนกัน  ตามปกตริะบบประปาท่อต้องมีขนาดใหญ่
ประมาณ 8 นิ้ว  หรือ 12 นิ้ว  ของเรามีขนาด 3 นิ้ว  มีคนใช้น้ า
รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ที่การประปาส่วนภูมิภาคแนะน าคือ  เปลี่ยนท่อเมนให้มีขนาดใหญ่ 
ขึ้น ซึ่งใช้งบประมาณ จ านวน 1,300,000 บาท ผมไดใ้ห้ช่าง
ประมาณการแล้ว  ระยะทางจากนาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงนาพ่อโอด 
ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร  ในส่วนปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และ
ขุ่น  ก็มีค าถามจากชาวบ้านผู้ใช้น้ าว่า  ทางเทศบาลได้ใส่คลอรีน
และสารส้มหรือไม่  ผมขอเรียนว่าทางเทศบาลได้จัดซื้อคลอรีน
และสารส้มทุกเดือน  แต่เรื่องกลิ่นตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว หลังจากท่ี
ท่านปลัดท าการระบายน้ าทิ้ง ก็ขอฝากทางท่านประธานสภา ท่าน
สมาชิก ท่านรองศิวกรช่วยกันดูแลใน และก าชับเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้
เพ่ิมเติมครับ 
2. การลงหินลูกรัง  น่าจะด าเนินการได้ในช่วงเดือนมีนาคมครับ  
ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านท าการส ารวจความต้องการ ว่าจะ 
ให้ลงหินลูกรังเส้นไหนบ้าง  งบประมาณท่ีเราตั้งไว้จะพอเพียง
หรือไม่ หรือเราจะเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันตามความจ าเป็น  

/ซึ่งก็ม.ี.. 
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ซึ่งก็มหีลายๆ ส่วนที่ขอเข้ามา  
3. ลงท่อบ้านช่างกรดต้องใช้กี่ท่อครับท่าน สท.มงคลชัย   

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      ใช้ประมาณ 10 ท่อครับ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล   30 เซนติเมตรครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ฝากท่านปลัดและท่านรองชัยยาด าเนินการครับ วางท่อแล้วใช้ 
นายกเทศมนตรี  หินลูกรังถมก็น่าจะเสร็จครับ 

4. ถนนช ารุด นาพ่อตอง ผมขอลงพ้ืนที่กับทีมบริหารและท่าน
ปลัดก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ 
5. ปูาย บ้านถ่อน – ค าตานา ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือ
แค่เพียงให้เจ้าหน้าที่ท าการติดตั้งครับ  

นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัด เทศบาล    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ ผมนายชัยยา ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ในส่วน
ของปูาย บ้านถ่อน – ค าตานา ด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ เหลือ
แค่เพียงให้เจ้าหน้าที่ท าการติดตั้งครับ ในส่วนของปูาย 
บ้านค าตานา  ทางทิศตะวันออกหมู่บ้านที่มีสองปูายซ้อนกัน จะ
ท าการปรับปรุงปูายที่เอียงให้  และอีกปูายจะท าการรื้อถอนแล้ว
น ามาใช้ประโยชน์อื่นครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  6. การขยายเขตไฟฟูา แจ้งท่านปลัดเข้าไปดูพ้ืนที่แล้วครับ  
นายกเทศมนตรี บริเวณนาพ่อกองจุดนี้ไฟกระชาก  หมอแปลงตั้งอยู่ที่หน้าวัด  ใน

ธรรมซ่ึงไกลพอสมควรเวลาใช้ไฟมาก ๆ หรือใช้เครื่องจักร เช่น 
โรงสีพ่อกองไฟจะตก  ถ้าใช้ไฟส่องสว่างธรรมดาก็จะไม่มีปัญหา
ครับ ซึ่งเราแจ้งการไฟฟูาไปแล้ว  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
สว่างแดนดินต้องมาแก้ไขครับ ในส่วนเรื่องท่ีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12  
แจ้งเข้ามาเรื่องถนนช ารุด จ านวน 2 จุด  ก็หาเวลาลงพื้นที่ร่วมกัน  

 ผมไม่ขัดข้องครับที่ท่านเสนอมา  แต่ต้องศึกษาข้อกฏหมายและ
ต้องดูว่าเรามีงบประมาณหรือไม่  ถ้ามีงบประมาณก็ด าเนินการถ้า
ใช้งบประมาณมากก่อต้องน าเข้าสภาก่อนครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                       ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับท่านประธาน เรื่อง ก่อสร้างถนน คสล. 
สมาชิกสภาเทศบาล   สายบ้านหนองหอยคัน – ตลาดยาง บ้านหนองไผ่ยาว  ที่ก่อสร้าง 

ยังไมเ่สร็จ  พอจะมีงบประมาณในการก่อสร้างไหมครับ  และถนน
สายบ้านหนองปลาเข็ง – บ้านสร้างแปูน  ที่มีข่าวว่าเราได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้าง  ไม่ทราบว่าได้รับจริงไหมครับ 
ฝากถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ในส่วนของถนน คสล. สายบ้านหนองปลาเข็ง – ตลาดยางบ้าน 
นายกเทศมนตรี   หนองไผ่ยาว  ที่สร้างไม่เสร็จน่าจะเหลือประมาณ 47 เมตร ใน 
   ส่วนของถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จก็เหลือสายนี้กับ 

/สายเหล่าเฒ่าเมี่ยง... 
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สายเหล่าเฒ่าเมี่ยง และสายโรงน้ าดื่มบ้านพันนาที่ยังไม่เชื่อมกับ
บ้านค าเม็ก  ผมจะให้ ผอ.กองช่างท าแบบและประมาณการ  เพ่ือ
น าเสนอสภาในการประชุมครั้งต่อไปครับ  ในส่วนของถนนสาย
บ้านหนองปลาเข็ง – สร้างแปูน  ก็มีข่าวมาว่าเทศบาลต าบลพันนา
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ งบประมาณ 
5 ล้านกว่าบาท  ยังไม่มีความชัดเจนครับ  ต้องรอฟังอีกทีครับทาง
เทศบาลก็ยืนยันไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านรองสิริกร เนื่องจากจันทร์  เรียนเชิญครับ 
นางสิริกร  เนื่องจากจันทร์                     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ 

รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ผมขอตอบกระทู้และเพ่ิมเติม
ตามท่ีท่าน สท.สนอง  สินอยู่  ที่ได้พูดถึงเรื่องไฟฟูา ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความส าคัญกับพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลพันนา  ที่คอยดูแลสอดส่อง  รวมทั้งเอาใจใส่ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องถนนหนทาง  เรื่องไฟฟูา  ประปา  ในส่วนของไฟฟูาที่
ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ดูแล ก ากับติดตามนั้น  ผมก็
ขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกและท่านผู้น า ถ้าหากสามารถ
ถ่ายรูปในจุดที่เกิดปัญหาแล้วรายงานมา  ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรา
ปฏิบัติงานช่วงกลางวัน  อาจจะมองไม่เห็นถ้าเราออกตรวจสอบ
ทั้งหมดก็จะท าให้ล่าช้า  ซึ่งการติดตั้งในแต่ละจุดก็ใช้เวลานาน
พอสมควร  พอผมได้รับทราบรายงานแล้ว  ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ลง
ไปด าเนินการ  โดยจะติดตามและแก้ไขให้ตามล าดับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                       ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับท่านประธาน เรื่อง ไฟฟูาส่องสว่างภายใน
สมาชิกสภาเทศบาล   หมู่บ้าน  เราสามารถท าเพ่ิมเติมได้ไหมครับ  โดยการซื้ออุปกรณ์ 
     มาติดตั้ง  ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นน่าจะมีสายดับแลว้ ก็น่าจะใช้ 

งบประมาณไม่มาก  ผมอยากให้เพ่ิมเติมในส่วนนี้ครับ ขอฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ในเรื่องไฟฟูาส่องสว่างตามท่ี 
นายกเทศมนตรี      ท่านสท.สง่าเสนอ  ผมขอให้ท่านสง่าแจ้งมาว่าจุดไหนที่เป็นจุด 

เสี่ยงหรือจะเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ซึ่งตามที่ท่าน
แจ้งมาบ้านหนองปลาเข็ง ผมก็ติดตั้งให้แล้ว เหลือตรงแยกทางเข้า 
วัดปุาบ้านหนองปลาเข็ง  ผมได้สั่งการเจ้าหน้าที่ไปแล้ว  ถ้ามีส่วน
ไหนจะเพ่ิมเติมก็ขอให้ท่านแจ้งเข้ามา  ในส่วนบ้านหนองหอยคัน
ผมไม่ทราบว่า อบจ. จะมาติดตั้งไฟฟูาให้บริเวณสระหลวง ซึ่งติด 

/ตรงข้าม... 
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ตรงข้ามกับไฟฟูาของเรา  ผมมองว่าไม่เกิดประโยชน์  ผมก็เลยจะ 
ย้ายของเทศบาลออกมาติดตรงทางแยกวัดพุฒาราม จ านวน  2 
หลอด ส่วนอีก 2 หลอด  ก็จะน าไปติดที่จุดอ่ืน  ส าหรับจุดไหนที่
ท่านสมาชิกสภาเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยงและมีสายดับก็ให้แจ้งเข้ามา  
ซึ่งตอนนี้เทศบาลก าลังท าเสาไฟโซล่าเซลล์และได้สั่งซื้ออุปกรณ์
มาแล้ว ก็ยังไม่ได้ติดตั้ง คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสนอง สินอยู่  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสนอง สินอยู่                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ ผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต 
2 ครับ  ขอกระทู้ถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร  เรื่องไฟฟูา
โซลาเซลล์ตรงสะพานคอนกรีตสายบ้านงิ้ว - ดอนเขือง  ไม่ทราบ
ว่าด าเนินการแก้ไขหรือยังครับ  และไฟฟูาส่องสว่างสายบ้านถ่อน 
– บ้านค าตานา  ตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่หลายหลัง  และ
เป็นทางโค้งด้วยครับ  กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  เรื่องไฟฟูาส่องสว่างตรง 
นายกเทศมนตรี      สะพานดอนเขืองผมได้ออกไปดูแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 

เนื่องจากช่างติดภารกิจงานปราสาทขอม  ก็น่าจะด าเนินแก้ไข
ภายในสัปดาห์นี้ครับ  ส่วนทางโค้ง บ้านถ่อน – บ้านค าตานา    
จะหาวิธีไปติดตั้งให้  น่าจะใช้ไฟโซลาเซลล์ครับ  ผมจะออกไปดู
พ้ืนที่และหาทางแก้ไขให้ตามที่ท่าน สท.สนอง แจ้งครับ 

นายสง่า  สุดแสง                       ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับท่านประธาน เรื่อง ไฟฟูาโซล่าเซลล์ 
สภาเทศบาล    ของเทศบาล ผมว่าไฟไม่ค่อยสว่างครับ ไม่เหมือนของ อบจ.ครับ 
    ไมท่ราบว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับ  
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  เรื่องไฟฟูาโซล่าเซลล์ที่ไม่
นายกเทศมนตรี     ค่อยสว่าง  ผมขอเรียนชี้แจงว่า  สายที่สว่างจะเป็นสายบ้านถ่อน 

เนื่องจากรับแสงแดดได้ดี  ส่วนไฟโซล่าเซลล์ของ อบจ. ทีต่ิดตั้งใช้
งบประมาณต่างจากของเรามาก  ถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้คงไม่ได้
เพราะไม่มีงบประมาณ  ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ได้ท าเรื่อง
ขออุดหนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจติดตั้งรอบสระหลวง
บ้านหนองหอยคันไปแล้ว  แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา เขต 2  ขอตั้งกระทูถ้ามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร  เรื่องการขยายไหล่ถนนครับ สายวัดศรีบุญ – บ้าน
พันนา  ยังไม่เสร็จไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหนครับ  และอีกสายหนึ่ง 

/สายบ้านงิ้ว... 
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สายบ้านงิ้ว – สะพาน คสล. ดอนเขือง ไม่ทราบว่าปีนี้เราจะได้
ด าเนินการหรือไม่  ส าหรับผมก็มีแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องขยายไหล่ทางสาย 
นายกเทศมนตรี    พันนา – บ้านถ่อน  เหลือระยะทางประมาณ 400 เมตร   

ซึ่งเรายังขยายไม่เสร็จ  เนื่องจากงบประมาณเรามีอยู่อย่างจ ากัด 
ในปีนี้ในคราวหน้าผมจะน าเข้าที่ประชุมสภา  จะด าเนินการแล้ว
เสร็จหรือไม่  ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราที่มีอยู่  ผมก็เห็นใจและ
อยากจะด าเนินการให้เสร็จ  ส่วนสายบ้านงิ้ว – ดอนเขือง  การที่
เราจะขยายถนนได้เราต้องท าการย้ายเสาไฟฟูาออก ซึ่งเรื่องนี้ผม
ได้คุยกับท่านปลัดว่าจะท ายังไง  ต้องใช้งบประมาณหรือไม่  หรือ
ว่าเป็นเรื่องของไฟฟูา  ฝากท่านปลัดติดตามด้วยครับ และมีรั้ว
บ้านอีกสองหลังที่ติดกับถนน  มอบหมายให้ผอ.กองช่างหาข้อมูล
และเสนอรายละเอียดมาให้นายกเพ่ือที่นายกจะได้น าเสนอเข้าท่ี
ประชุทสภาในครั้งต่อไปครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน 
ประธานสภาฯ                                   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                            เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.๑  ญัตติเรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ .2567                
(ขั้นรับหลักการ) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน  บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2567 โดยที่เป็นการ
สมควร  ให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลพันนา  ว่าด้วยการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน  และระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  เพ่ือใช้เป็นกฎ 
กติกา ในการควบคุมจ ากัดดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมัน  และระบบ
ระบายน้ าเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพันนา  เพ่ือ
เป็นการปกปูองรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม  และเป็นการช่วยลด 
ปริมาณน้ าเสีย  ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นก่อน
การระบายลงแหล่งระบายน้ า  อาศัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐  

/ประกอบกับ...  
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ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๒0(๓) จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  เข้าสู่สภาฯ เพื่อให้
สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

              -ร่าง- 
                 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 
โดย ที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลพันนา  เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  ๖0  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบล 
พันนา  และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จึงออกเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2567” 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา  
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  กฎระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร 
ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้
สอยได้ 
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมัน
ออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
“การระบายน้ า” หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การเท
น้ า  การสาดน้ า  หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า  ล า
กระโดง  ล าราง  คู  คลอง  แม่น้ า  ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ 
แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ
หรือสามารถไหลสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า  นายกเทศมนตรี 
ข้อ ๕ เทศบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภท
นั้น 
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการ 

/ติดตั้งบ่อ... 
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ติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย 
หรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่เทศบัญญัติ นี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ตามเทศบัญญัติ นี้เช่นเดียวกัน 
ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  ๕  เก็บ ขน 
น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อ
ดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
ข้อ ๘ ผู้ใดฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง 
พันบาท 
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติ นี้ตามความจ าเป็น  โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการ
ใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา       
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท 
ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีต าบลพันนา รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตาม
เทศบัญญัต ินี้ 

ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567 

                                                   ร้อยต ารวจตรี 
                  (สุรพล  สุวรรณเขต) 

                        นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
หมายเหตุ การก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้จะก าหนดโทษ
ปรับได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงต่อไป  

นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล                                กระผม นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา        

ขออนุญาตเรียนชี้แจงหลักการและเหตุผลเพื่อประกอบร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลพันนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ดังนี้ครับ 

หลักการ 
โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลพันนา ว่าด้วย
การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้
เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจ ากัดดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมัน  
และระบบระบายน้ าเสียในอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  
พันนา เพ่ือเป็นการปกปูองรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
ช่วยลดปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดี
ขึ้น ก่อนการระบาย ลงแหล่งระบายน้ า 

/ด้วย... 
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เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่ก าหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๒0(๓) 
ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่น  เพ่ือใช้ใน 
การควบคุม  เพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย  ในอาคารและ
ครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า  ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลพันนา  มีข้อก าหนดของท้องถิ่น  
โดยค านึงถึงสภาพของท้องถิ่นสุขอนามัยของประชาชน  และการ
รักษาสภาพแวดล้อมสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา    
๒0 (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖7  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาล
ต าบลพันนา  ต่อไปครับ 

  ก็สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม การปกครอง 
  ท้องถิ่น  มีแนวนโยบายก าจัดขยะปนเปื้อน  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ 
  รัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาน้ าเสียในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  จึงเห็นควรที่ 
  จะเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 
  อาคาร พ.ศ. 2567  เข้าสู่วาระการประชุมสภา  เพ่ือให้สภาเห็นชอบ 
  ต่อไปครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา     เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ   ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  เรื่องของร่างเทศบัญญัติการติดตั้ง   

บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ซึ่งทางกรมส่งเสริมได้แจ้งให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ต้องจัดท าเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อ 

 ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ว่า  หากผู้ใดมี
ความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร นอกจากมีแบบแปลน
ก่อสร้างแล้วต้องมีแบบแปลนบ่อดักไขมันประกอบมาด้วย เทศบาลจึงจะ
สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้  ส่วนบ้านหลังไหนที่ท าการก่อสร้างเสร็จ 

   เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด  ซึ่งในการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
   น่าจะใช้งบประมาณประมาณ บ่อละไม่เกิน 3,000 บาทครับ ก็ฝาก 

/ท่านสมาชิก... 
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   ท่านสมาชิกทุกท่าน  ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย  
   ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะพิจารณาเป็นสามวาระ ในวันเดียว 
    โดยวาระท่ีหนึ่งคือวาระรับหลักการ  วาระท่ีสองวาระแปรญัตติ  วาระท่ี 
   สาม วาระลงมติครับ  เชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2567  แล้วนั้น 
       มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
   บ าบัดน้ าเสียใน  อาคาร พ.ศ. 2567  หรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 
   อภิปรายอีกผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับ 
   หลักการ วาระท่ี 1  ร่างเทศบัญญัติ  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
   ในอาคาร พ.ศ. 2567  ได้โปรดยกมือ 

      รับหลักการ            11   เสียง 
                                                        ไม่รับหลักการ           0   เสียง 
                                                        งดออกเสียง             1   เสียง 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลัการ 

วาระท่ี 1  ร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
     ในอาคาร พ.ศ. 2567 

นายอภิบาล  ดวงใจ                     ต่อไปผมจะได้พิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล                   5.๑  ญัตติเรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง

บ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2557 วาระท่ีสอง   
(ขั้นแปรญัตติ) 

นายไกรทอง  นามกาสา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ    ประชุมทุกท่าน  ส าหรับในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  ก็ให้ถือว่า 

สมาชิกสภาทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติในส่วนของร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสียในอาคาร หรือไม่ครับ เชิญครับ  
ท่านสนอง  สินอยู่ 

นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา  เขต 2 ครับ  เรื่องร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการติดตั้งบ่อ
ดักไขมัน  บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ขออนุญาตสอบถามแทน
ชาวบ้าน  หรือเผื่อมีชาวบ้านมาสอบถาม  เรื่องลักษณะของบ่อดัก
ไขมันว่ามีรายละเอียด  หรือลักษณะอย่างไร มีลักษณะเป็นหลุ่ม
หรือเป็นท่อ อยากให้ทางผู้บริหารชี้แจง เพราะสมาชิกบางท่านก็
ยังไมเ่ข้าใจ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

/ในส่วนของ... 
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 ในส่วนของร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัดน้ า

เสียในอาคาร  จะบังคับกับผู้ที่จะก่อสร้างอาคารใหม่  ซึ่งในแบบ
ก่อสร้างอาคารต้องมีแบบบ่อดักไขมันแนบมาพร้อม ทางเทศบาล
ถึงจะสามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้  ซึ่งบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
ก่อน พรบ. นี้ประกาศบังคับใช้ก็ไม่มีผลบังคับครับ 

นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล                      กระผม นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนาขอ 

ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดของบ่อดักไขมันเพ่ิมเติมครับดังนี้
ครับ  รูปแบบที่ 1 บ่อดักไขมันส าเร็จรูป  จะท าจากพลาสติกหรือ
ไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุอื่น  ซึ่งแข็งแรงทนทานตัวถังติดตั้งด้วยการ
ฝังดิน มีให้เลือกหลายขนาด  โดยตัวถังจะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
กั้นด้วยตระแกรงกันเศษอาหาร  และส่วนแยกไขมัน  ซึ่งในตอนนี้ 
เราได้ด าเนินการน าร่องในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ในส่วนครัวเรือนไหนที่ไม่มีการระบายน้ า   
ลงร่องน้ าสาธารณะ เช่น พ้ืนที่ชนบทหรือภูเขาก็ไม่ต้องด าเนินการ 
เนื่องจากได้รับการยกเว้นไว้ตามพระราชบัญญัตินี้  รูปแบบที่ 2
ครัวเรือนไหนที่มีบ่อเกรอะ ก็ถือว่าเป็นบ่อดักไขมันอีกชนิดหนึ่ง   
ก็ไม่ต้องด าเนินการครับ  ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ    ประชุมทุกท่าน  ส าหรับในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  มีท่านใดจะ 

เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัด
น้ าเสียในอาคารหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับ 
ต่อไปเป็นวาระที่สาม  ขั้นลงมติให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ ครับ  

5.๑  ญัตติเรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2567 วาระท่ีสาม   
(ขั้นลงมติ)   
มีท่านใดเห็นว่า เห็นควรประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติ  การติดตั้งบ่อ
ดักไขมัน บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ท่านใดเห็นชอบ   
ให้ประกาศใช้  กรุณายกมือครับ 

                                    เห็นชอบ            11   เสียง 
                                                        ไม่เห็นชอบ           0   เสียง 
                                                        งดออกเสียง          1   เสียง 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ 

ร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
     ในอาคาร พ.ศ. 2567 และให้ประกาศใช้ 
 
 

/นายไกรทอง... 
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นายไกรทอง  นามกาสา                     ครับมติท่ีประชุมเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็น  เทศบัญญัติ  
เลขานุการสภาฯ                    การติดตั้งบ่อดักไขมัน  บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ต่อไป 
     ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมในญัตติต่อไปครับ 

๕.๒ ญัตติเรื่อง  เสนอพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัย
แรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบที่
ประธานสภา ฯ    เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอเชิญ ครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ    ประชุมทุกท่าน  ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนดว่าในปีหนึ่งก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสี่สมัยและสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  ประกอบ
ข้อ ๑๑(๒) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ครับขอบคุณครับ 
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบข้อ ๑๑(6) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปีที่แล้ว  
ก าหนดสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์  สมัยที่ 2  ก าหนดประชุมใน
เดือนมิถุนายน  สมัยที่สามก าหนดประชุมในเดือนสิงหาคม  ใน
ส่วนของสมัยที่สี่  ก าหนดในเดือนธันวาคม  ขอให้สมาชิกเสนอ
ครับว่าเราจะประชุมสมัยสามัญในปี พ.ศ. 2567 ในเดือนใดบ้าง  
กี่สมัยก าหนดกี่วันเชิญครับ 

นายวิลัย  จะดันพงษ์    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ผมนายวิลัย จะดันพงษ์  สมาชิกสภาฯเขต ๒  ผม 

ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7  และ
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปและก าหนด
จ านวนวันในสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7  เหมือนปีที่
ผ่านมา  โดยในหนึ่งปีก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสี่  สมัยและสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ดังนี้ 
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์        
พ.ศ. ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖7 มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน                
พ.ศ. ๒๕๖7  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖7 มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.   
๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 มีก าหนด ๓๐ วนั 
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๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖7  มีก าหนด ๓๐ วนั 
๕. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี     
พ.ศ. ๒๕๖8 ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖8 ถึงวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖8  มีก าหนด ๓๐ วันครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ตามท่ีท่าน สท.วิลัย  จะดันพงษ์ น าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบนั้น 
ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกฯท่านใดเห็นด้วยไหมครับ หรือ มีท่านใดจะเสนออะไร 

เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะ 

มติที่ประชุม                                     เห็นชอบ        11 เสียง  
                                                    ไม่เห็นชอบ       0  เสียง  
                                                   งดออกเสียง       1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
      - สภาเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

๕.๓ ญัตติเรื่อง  ขออนุญาตลอกคลองระบายน้ าในเขตทาง
หลวงหมายเลข  ๒๒ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขออนุญาตชี้แจงญัตติ  เรื่อง  ขออนุญาตลอกคลองระบายน้ าใน
เขตทางหลวงหมายเลข  ๒๒  ซึ่งหลังจากท่ีก่อสร้างถนนสี่เลนถนน   
นิตโยเสร็จ ก็ยังไม่มีการขุดลอกคลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ขณะนี้
มีวัชพืชและดินเลนไหลลงทับถม  ท าให้คลองตื้นเขินน้ าไหลไม่
สะดวก เกิดปัญหาน้ าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน  ผมได้
มอบหมายให้ท่านปลัดด าเนินการ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการท า
หนังสือไปยังแขวงทางหลวงสกลนคร  ที่ 2 (สว่างแดนดิน) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  
22  ถ้าแขวงทางหลวงสกลนคร  ที่ 2 (สว่างแดนดิน)  ตอบ
กลับมาว่าไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ  เราก็จะขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร  โดยเทศบาลจะรับผิดชอบค่าน้ ามันและค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่  คาดว่าน่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่  200,000  
บาท   ก็เลยเสนอมายังสภาเทศบาลพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่
เราจะท าการขุดลอกคลองระบายน้ าในเขตทางหลวงหมายเลข  
๒๒  ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ      ตามท่ีผมทราบมา  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ    เรียบร้อยแล้ว  โดยใช้งบประมาณ ประมาณ 200,000 บาท  

ผมว่าคุ้มค่าครับ ในส่วนของต าบลเราถ้าด าเนินการได้   
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ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ ารอระบายให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ไดค้รับ  เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ เชิญครับ
ท่านสท.วิลัย  จะดันพงษ์ครับ 

นายวิลัย  จะดันพงษ์    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ผมนายวิลัย จะดันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

พันนา เขต ๒ เรื่องขุดลอกคลองระบายน้ าในเขตทางหลวง
หมายเลข  ๒๒ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ  เพราะที่ผ่านมาผมเห็น
เทศบาลต าบลดอนเขืองด าเนินการ  ก็แก้ไขปัญหาได้  ท าให้น้ า
ระบายดีข้ึน  ปีนี้เห็นองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลด าเนินการ 
ในส่วนของต าบลเราผมคิดว่าปีนี้เราน่าจะด าเนินการถ้ามี
งบประมาณ  ก็ฝากท่านผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก
ประธานสภาฯ                                  หรือไม่ครับขอเชิญท่านสง่า สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ  
นายสง่า  สุดแสง                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลพันนาคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 2  
ผมเห็นด้วยครับ  แต่ผมมองว่างบประมาณท่ีใช้ค่อนข้างมากเกินไป
ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก
ประธานสภาฯ                                  หรือไม่ครับขอเชิญท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลพันนาคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ  ผมมงคลชัย มันตาพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา 
เขต 2  ในส่วนของการลอกคลอง  เรายังขาดเครื่องมือในการ
ด าเนินการ  ฉะนั้นแล้วถ้าเราจะขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้  ผมก็เห็นด้วยครับ ส่วนเรื่อง
งบประมาณจะมากจะน้อยแต่ความความเดือดร้อนของประชาชน
ส าคัญยิ่งกว่า  สรุปแล้วในส่วนนี้ผมเห็นด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขออนุญาตชี้แจงเรื่องลอกคลองระบายน้ าเพ่ิมเติมครับ 
งบประมาณท่ีเราก าหนดไว้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
จะเป็นผู้ด าเนินการโดยมีช่างของเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแล 
งบประมาณท่ีใช้เป็นค่าน้ ามันและค่าเบี้ยเลี้ยง  ผลประโยชน์ที่ได้ก็
เกิดกับชาวบ้าน  ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวบ้านพันนา
เดือดร้อนกันมาทุกปีกับปัญหาปัญหาน้ าท่วม ผมอยากให้สมาชิก
สภาทุกท่านให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากกว่าครับ 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก
ประธานสภาฯ                                  หรือไม่ครับขอเชิญท่านสนอง  สินอยู่  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสนอง  สินอยู่                        เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตสอบถามครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เราจะด าเนินการขุดลอกท้ังสองข้างทางใช่ไหมครับ หรืออย่างไร 
   ขอทราบรายละเอียดครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ท าเฉพาะในเขตรับผิดชอบของต าบลพันนาครับ  โดยจะ 
นายกเทศมนตรี ด าเนินการฝั่งด้านซ้ายก่อน  ถ้างบประมาณท่ีตั้งไว้ 200,000 

บาท  เพียงพอก็จะด าเนินการฝั่งด้านขวามือจากล าน้ ายาม – 
โรงเรียนบ้านพันนา  ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเราครับ ทั้งนี้ต้องดู
ที่งบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่ครับ    

 นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ใดจะ
ประธานสภา ฯ    ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 

      เห็นชอบ        11 เสียง  
                                                    ไม่เห็นชอบ        -  เสียง  
                                                   งดออกเสียง       1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 

ต าบลพันนาด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ าในเขตทางหลวง
หมายเลข  ๒๒ 

                                           5.4 ญัตติเรื่อง  สมัครเข้าร่วมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 
ประเทศไทย 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ญัตติเรื่อง  สมัครเข้าร่วมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงเทศบาลต าบลพันนายังไม่ได้สมัครร่วมเป็นสมาชิก  การ
เป็นสมาชิกสมาคมคมสันนิบาติเทศบาล  ก็เพ่ือประโยชน์ในองค์
รวมของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การรวมกลุ่มของสมาชิก
สันนิบาตเทศบาลไม่ว่าจะการยื่นข้อเสนอด้านงบประมาณ สิทธิ 
สวัสดิการ เรื่องเงินเดือนของนายกและสมาชิกสภา  ในการยื่นใบ
สมัครต่อสันนิบาตเทศบาล  ต้องได้รับความเห็นชอบความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลพันนาก่อน  ดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย  จึงขอเสนอญัตติ
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลพันนาได้พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ ใน
ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ท่านหัวหน้าส านักปลัดเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับ 
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นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ ต าแหน่ง หัวหน้า 

ส านักปลัด ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยให้ที่ประชุม
ไดเ้ข้าใจ  ดังนี้คะ 
"สมาคมสันนิบาตเทศบาล" หมายความถึง สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย อักษรย่อภาษาไทย คือ ส.ท.ท. และ
ภาษาอังกฤษ คือ N.M.T  วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเป็น 
สมาชิกสมาคม  มี  8 ประการ ดังนี้คะ 
(1) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
(2) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน 
(3) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล 
ในประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 
(4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล 
(5) ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
และการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม 
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษการฝึกศึกษา การ
ฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริหารของสมาคม กรรมาธิการและคณะอนุ
กรรมาธิการด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะ
ต่าง ๆ 
(7) เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการ
เมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(8) ด าเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ส าหรับสมาชิก มี 2 ประเภท ได้แก่ 
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(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เทศบาล 
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าเทศบาล 
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ องค์การ สถาบันการศึกษา หรือสมาคม 
ที่สนใจหรือการศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
การที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฯ  จะต้องให้สภาเห็นชอบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ ศ 2555 ข้อ 4 (2) 
ซึ่งต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมภายใน  1  เดือน  หลังจากได้รับแจ้ง
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจากสมาคม  ในส่วนค่าบ ารุงสมาคมมี
หลักเกณฑใ์นการค านวณ  ดังต่อไปนี้ 

1. ให้น ารายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 

2. น ารายรับจริงตามข้อ 1 x ร้อยละ 1/6 (0.00 167) 
จะได้จ านวนเงินที่ต้องช าระในปีนั้น ๆ 
ซึ่งเทศบาลต าบลพันนา รายรับจริงในปีที่ผ่านมา คือ รายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 22,644,670.82 บาท 
น ามาคูณกับ  0.00 167  เทศบาลต าบลพันนา  จะจ่ายค่าบ ารุง
สมาคม  37,816.60 บาท  ส าหรับดิฉันก็มีเรื่องจะน าเรียนเพียง
เท่านี้คะ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภา ฯ    ผมขอมติที่ประชุมครับ 

      เห็นชอบ        11  เสียง  
                                                    ไม่เห็นชอบ        -  เสียง  
                                                   งดออกเสียง       1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 
    ต าบลพันนาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 

ประเทศไทย 

5.5 ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 5 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ด้วยเทศบาลต าบลพันนา มีความจ าเป็น 

/ต้องโอน... 
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ต้องโอนเพ่ิมงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลพันนา จ านวน  1  ตัว  รายละเอียดดังนี้ 
1. กล้องวงจรปิด ความคมชัดไม่ต่ ากว่า 2 ล้านพิกเซล 
2. สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ 
3. สั่งเปิด - ปิดไฟผ่านแอปได้ 
4. มี wifi ใช้งานแบบไร้สาย 
5. บันทึกไฟล์แบบ H.265 รองรับเมมโมรี่แบบ Micro 
6. มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านมือถือ 
7. สามารถสนทนาได้ 2 ทาง มีไมโครโฟนและล าโพงในตัว 
8. สามารถดูกล้องวงจรปิดในมือถือได้ 
โอนเพ่ิม 3,600 บาท  (รายการใหม่) จัดซื้อตามราคาซื้อขายของ
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

       (ส านักปลัดเทศบาล)   
รวมโอนเพิ่ม  3,600.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุขเกี่ยวกับสาธารณสุขอื่น 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ต าแหน่งต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  3,540,000  บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 2,455,120 บาท โอนลด 3,600 บาท เพื่อไปเพ่ิมด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      รวมโอนลด  3,600.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์เกษตร 
จัดซี้อปั๊มแช่ จ านวน 2 เครือ่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซี้อปั๊มแช่ ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ก าลัง
ไฟไม่น้อยกว่า 600 W  มีใบมีดในตัว จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 
5,990 บาท (รายการใหม่) โอนเพิ่มจ านวน 11,980 บาท 
ปรากฏแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (00123) (ส านักปลัดเทศบาล) 
รวมโอนเพิ่ม 11,980.-บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย 
แปดสิบบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุขเกี่ยวกับสาธารณสุขอื่น 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ต าแหน่งต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 3,540,000 บาท งบประมาณ 

/คงเหลือ... 
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คงเหลือ 2,451,520 บาท โอนลด 11,980 บาท เพื่อไปเพ่ิม 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
(ส านักปลัดเทศบาล)       
รวมโอนลด  11,980.-บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย 
แปดสิบบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไมห่ากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 

ต าบลพันนาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ครั้งท่ี 5 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ระเบียบวาระท่ี  6                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญนางสาวกรวรรณ พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัดครับ 
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
หัวหน้าส านักปลัด   ทุกท่าน ดิฉันนางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านัก 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนการด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ซึ่งทาง ปปช. ได้ก าหนดให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ดังนั้นเทศบาลต าบล   
พันนา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสมาชิกทุกท่าน  
ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ตามลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่ส่งเข้าในไลน์กลุ่มของสภาเทศบาล 
นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือมายังทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้มารับบริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าว   

/ซึ่งทาง... 



 -27- 
ซึ่งทางส านักปลัดได้ท าการวางลิงค์และคิวอาร์โค้ดในเว็บไซต์ของ
เทศบาลเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับดิฉันก็มีเพียงเท่านี้คะ ขอบคุณคะ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ผมขอให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เลขานุการสภาฯ    ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของการยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้าง 

ถนนลูกรังสายบ้านพันนานคร – ห้วยค าอ้อ และบ้านพันนา หมู่ที่ 
1 (สายร้าน ส. เจริญการไฟฟูา – ล าน้ ายาม) ให้ทางสภาได้รับ
ทราบครับ 

นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล                      กระผม นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ได้รับ 

ค าสั่งแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านพันนานคร – ห้วยค าอ้อ และสายบ้าน
พันนา หมู่ที่ 1 (สายร้าน ส. เจริญการไฟฟูา – ล าน้ ายาม) ซ่ึง
โครงการดังกล่าว  ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลพันนา  ใน
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมในการ
ด าเนินโครงการ  แตจ่ากการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงานพบว่า  
พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้น  อยู่ในเขตถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 22  ภายใต้การดูแลบ ารุงรักษาของกรมทาง
หลวง ที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน  และอยู่ในพ้ืนที่พ้ืนที่เอกชนซึ่งยัง
ไม่ได้อุทิศให้  จึงท าให้เทศบาลต าบลพันนาไม่สามารถส่งมอบพื้นที่
ให้กับผู้รับจ้างได้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเป็นเอกฉันท์
เสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือยกเลิกสัญญาจ้างตามโครงดังกล่าว เพื่อ
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน จึงขอน า
เรียนให้สภาทราบครับ  และตามท่ีเทศบาลต าบลพันนาได้ออก
พระราชบัญญัติขุดดินถมดินบังคับใช้แล้วนั้น ก็ฝากท่านสมาชิกทุก
ท่านประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีความประสงค์จะก่อสร้างหรือขุดดินถม
ดินให้ด าเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ซึ่งผมได้รับ
เรื่องร้องเรียนจากทางผู้น าบ่อยครั้ง  ในเรื่องการใช้รถบรรทุกของ
ผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ าหนักเกิน ท่านปลัดก็ได้สั่งการให้จัดท า
ปูายติดห้ามรถที่บรรทุกน้ าหนักเกินตามที่เทศบัญญัติฯ ก าหนดไว้ 
วิ่งบนถนนในเขตเทศบาล  นอกจากนี้ผมยังได้รับเรื่องร้องเรียน 
จากชาวบ้าน บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 ว่าได้รับผลกระทบเรื่อง 
กลิ่นและควันในการเผาขยะ ซึ่งเทศบาลได้จัดท าโครงการบริหาร
จัดการขยะแล้วครับ ก็ขอให้ทางสมาชิกประชาสัมพันธ์การรับ 
 

/สมัคร... 
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สมัครสมาชิกเพ่ิมเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านไปทิ้งขยะเกลื่อนกลาด  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้  ขออนุญาตน าเรียนให้สภา
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ  จากที่ทางเทศบาลต าบลพันนา  ได้จัด 
นายกเทศมนตรี                                 งานบวงสรวงปราสามขอมพันปี ในระหว่างวันที่  9 – 12 

กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา  ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาทุก
ท่านที่ร่วมกิจกรรม ในปีนี้การจัดงานก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่และสมบูรณ์
แบบมากครับ ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายจะสรุปและเรียนชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบในการประชุมในครั้งถัดไป   

นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ 
ประธานสภาเทศบาล                           ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ 
     ขอ ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.30 น. 

  
    (ลงชื่อ)    วิมลรัตน์  พลเศษ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 

            ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 

 
(ลงชื่อ)     ไกรทอง  นามกาสา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 

 
              

(ลงชื่อ)      สง่า  สุดแสง  ประธานกรรมการฯ 
(นายสง่า  สุดแสง) 

 
 
   (ลงชื่อ)    วิลัย  จะดันพงษ์ กรรมการฯ (ลงชื่อ)     ธีระวัฒน์  สาระบุตร   กรรมการฯ 
            (นายวิลัย  จะดันพงษ์)    (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
 
 
   (ลงชื่อ)    สนอง  สินอยู่     กรรมการฯ  (ลงชื่อ)   สวัสดิ์  ดวงใจ   กรรมการฯ 
           (นายสนอง  สินอยู่)                (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 

 
 
(ลงชื่อ)    สุพจน์  จันทองไสย กรรมการฯ  (ลงชื่อ)  มงคลชัย  มันตาพันธุ์ กรรมการฯ 
         (นายสุพจน์  จันทองไสย)                              (นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์) 
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สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.....วิสามัญ................สมัยที่ ...............  เมื่อวันที่.............. เดือน......................พ.ศ. ................ 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  อภิบาล  ดวงใจ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายอภิบาล  ดวงใจ) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  


